



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ด้วยรัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

๑ ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

๒ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
<https://www.uthaipao.go.th>

๓ ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖ ๕๑๑๒๙๗

๔ ร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

๕ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) info@uthaipao.go.th

โดยข้อร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้

- ๑ ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลที่สามารถติดต่อกลับได้
- ๒ ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
- ๓ ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานชัดแจ้ง เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้

๔ ระบุ วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุการณ์กระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

๕ ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ พร้อมพยานบุคคล (ถ้ามี)

๖ คำขอของผู้ร้องเรียน

๗ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเผด็จ นุ้ยปรี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี